



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## กรมส่งเสริมสหกรณ์คัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น

### มอบรางวัลเป็นกำลังใจให้ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต

กรมส่งเสริมสหกรณ์เตรียมคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2554 แบ่งเป็น 2 สาขา ได้แก่ สาขา นักส่งเสริมสหกรณ์และสาขาสันนิบาตนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการที่ทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม ให้ได้รับการยกย่อง พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นแบบอย่าง สร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะทำงาน นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นขึ้น เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และเตรียมคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น แบ่งเป็น 2 สาขา คือ สาขานักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นและสาขาสันนิบาตนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการที่ทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต อุทิศตนให้กับงานในหน้าที่ สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม และเป็นที่ยอมรับในหน่วยงาน ให้ได้รับการยกย่อง พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นแบบอย่าง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติราชการดีเด่น

ทั้งนี้ ในการคัดเลือก นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น จะพิจารณาจากผู้ที่อุทิศตนให้สหกรณ์หรือสันนิบาตสหกรณ์ โดยมีผลงานเป็นที่ยอมรับ ยกย่อง และเป็นแบบอย่างแก่บุคคลอื่น ๆ ในวงการสหกรณ์ โดยเป็น ข้าราชการผู้ซึ่งมีหน้าที่ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยตรง สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในสำนักงานสหกรณ์จังหวัด 75 จังหวัด และสังกัด สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1 และ 2 หรือสังกัดนิคมสหกรณ์ในสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้าน ส่งเสริมสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรโดยตรงไม่น้อยกว่า 5 ปี ส่วนสาขาสันนิบาตนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น จะคัดเลือก ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็น ข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ปฏิบัติงานนอกเหนือไปจากสาขานักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการพิจารณาคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น นอกจาก คุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังพิจารณาจากผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่ได้รับการยกย่องว่าดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร หรือความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการสร้างระบบสนับสนุนการส่งเสริมสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร และการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ เพื่อขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยกรมฯ จะสรรหาและคัดเลือกข้าราชการที่มีผลงานดีเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดี ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 2 ราย ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์จะส่งข้อมูลเพื่อเสนอชื่อผู้จะเข้ารับ การพิจารณาคัดเลือกภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2554 นี้

